

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 600,000
Ad Rate: 750

Section: กีฬา/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 28 พฤศจิกายน 2556

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3653

Col.Inch: 41.22 Ad Value: 30,915

คอลัมน์: แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

หน้า: 14(บน)

PRValue (x3): 92,745

ศิลป์: ชาว-ดำ

แวดวง ทรัพยากรธรรมชาติ

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั่วไทย...สพ.บ้านเมือง ประจำวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2556...
**ข่าวแรก...พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระเกียรติฯ เตรียมจัดงานสัปดาห์
เฉลิมพระเกียรติ “เกษตรตามรอยพ่อ”** วันที่ 5-8 ธันวาคมนี้ เจ็ดชูพระเกียรติ
คุณ พระอัครวิมลราชในหลวงด้านการเกษตร และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมจัดนำชมพิพิธภัณฑสถานฯ คำคินพิเศษ เพิ่มความหลากหลายในการชม
พิพิธภัณฑสถานฯ มีชีวิตแห่งเดียวของประเทศไทย นางจรรุ่ง จงพูนศิริ ผู้อำนวยการ
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้
ประชาชนได้ร่วมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว และเรียนรู้พระเกียรติคุณ พระอัครวิมลราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวด้านการเกษตรและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 4 กิจกรรมใหญ่
คือ กิจกรรม “ตามรอยพ่อ” อาทิ ชมเส้นทาง “ตามรอยพ่อ” ในพิพิธภัณฑ
“ในหลวงรักเรา” ซึ่งได้มีการพัฒนาและปรับปรุงขึ้นใหม่เพื่อการจัดงานครั้งนี้โดย
เฉพาะ จัดฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ และภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ สนุก สุขใจ
ในห้องมหัศจรรย์ห้องฟุ้ง ด้วยเทคนิคไฮโลแกรมที่ทันสมัย เป็นต้น...
**เรื่องดีๆ... นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมด้วย นายอุดม ไกรวัณนนท์ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายนิพนธ์ โชติบาล รอง
อธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช** นำ
กำลังเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กว่า 450 นาย เข้าร่วม
ถอนสิ่งปลูกสร้างบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ในท้องที่ตำบลพราหมณ์
อนาคต์ จ.ปราจีนบุรี รวมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด 11 หลัง เป็นบ้านพักตากอากาศ 8
หลัง และบ้านพักคนงาน 3 หลัง จากคดีบุกรุก จำนวน 7 ราย ภายหลังจาก
คณะกรรมการถอนถอนและเร่งรัดการดำเนินคดีได้มีมติเห็นชอบให้รื้อถอน โดย
กรณีนี้ ได้ถูกดำเนินคดีตั้งแต่ปี 2549 และขณะนั้นการดำเนินคดีทางศาลได้ถึงที่สุด
แล้ว โดยศาลปกครองมีคำสั่งยกคำร้อง นอกจากนี้ ผู้บุกรุกยังจะต้องถูกดำเนิน
คดีทางแพ่ง และชดใช้ค่าเสียหายให้กับรัฐอีกด้วย...
**พิธีเปิด “โครงการ ๖๐ ปี
ชุมชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ”** วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม
พ.ศ.2556 ณ โรงแรมเดอะฮิลล์ ไฮเทล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา “โครงการ
๖๐ ปีชุมชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ” เป็นโครงการที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบทอดการอนุรักษ์
ทรัพยากรของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการรักษาฐานทรัพยากรของ
ประเทศที่นำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าชุมชนตาม

แนวพระราชดำริ...
นายชาญชัย นิมิตรมงคล สหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มสตรีบ้าน
หนองพลูปล่อง ในสังกัดสหกรณ์ชาวนาวชิรารมี จำกัด อ.วชิรารมี จ.พิจิตร
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผลิตไข่เค็มโอโอดิน ได้รับการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP
ระดับห้าดาว และเป็นสินค้าเด่นประจำจังหวัดพิจิตรที่นักท่องเที่ยวเลือกซื้อเป็นของ
ฝาก โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปช่วยสนับสนุนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค...
**น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน รอง
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)** เปิดเผยว่า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ มกอช. ร่วมกับ นายชุมเจตน์ กาญจน
เกสร ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงจาการ์
ประเทศอินโดนีเซีย เข้าร่วมประชุมเจรจากับกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียเพื่อ
แก้ไขปัญหาการส่งออกพืชสวนของไทยให้ลุล่วง เพื่อให้การส่งออกกลับมาฟื้นตัว
อีกครั้ง และขยายตัวในปี 2557 ทั้งนี้ เนื่องจากปีที่ผ่านมามี อินโดนีเซียได้จำกัด
จำนวนการนำเข้าพืชสวนจากประเทศต่างๆ โดยผู้นำเข้าของอินโดนีเซียต้องขอใบ
แนะนำการนำเข้าจากกระทรวงเกษตรก่อนนำไปขอใบอนุญาตนำเข้าจากกระทรวง
การค้า ถือเป็นระบบโควตานำเข้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าส่งออกสินค้าค้าไทย
ทุเรียน และหอมแดงของไทย...
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง
โดย นายทงศักดิ์ ลือชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6
ตรัง ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบอุปกรณ์ดนตรี วงโยชวาทิต และอาคาร
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลให้เต็มมาตรฐานน้ำดื่มองค์การอนามัยโลก ณ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ซึ่งทางกรม
ทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ให้การสนับสนุนโครงการฯ เมื่อปีงบประมาณ 2556...
ปิดท้ายข่าว...ไม่ขายน้อง ไม่ฟ้องนาย เป็นสุภาวีที่ให้ได้จนถึงทุกวันนี้ ทำให้
ข้าราชการบางคนได้ดิบได้ดี เป็นใหญ่เป็นโต เป็นเหี้ยมโหดจนนาย คอยดูแล
เงินเลี้ยงรับรอง แต่ได้กลิ่นไม่ติดกับอุบอิบเอาเงินไปวิ่งเต้นซื้อตำแหน่ง ป่าไม้แพร่
รุ่น 26 อักษรย่อ ต. ต้นน้ำยม จ.แพร่ และกระเด็นไปนั่งเป็นอุทยานอ่าวพังงา
ซะแล้ว...ช่วย...
**ทุกข์ของข้าราชการกรมป่าไม้ โอดครวญปัญหากรมป่าไม้ปิด
กั้นผู้ที่มีสิทธิ์และคุณสมบัติ** พร้อมทั้งจะสมัครสอบปรับระดับเป็นชำนาญการ
พิเศษ จากการสอบถามเลขาฯ หน้าห้องของ นายบุญชอบ สุทธิมนัสวงษ์
อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ข้อเท็จจริง ซึ่งกรณีการปรับระดับสมัครมี 2 ระยะ
ระยะแรก สมัย นายสุวิทย์ รตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดรับสมัครไว้
ทั้งหมด 24 ตำแหน่ง แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการก็เกษียณอายุราชการเสียก่อน จน
มาถึงนายบุญชอบ อธิบดีกรมป่าไม้ปัจจุบัน จึงทำให้ข้าราชการกรมป่าไม้บางคน
ไม่เข้าใจคิดว่าปิดกั้น ระยะที่ 2 คาดว่าจะเปิดรับสมัครเดือนธันวาคม 2556
รวมทั้งหมด 54 ตำแหน่ง...ทราบแล้วเปลี่ยน...
**แล้วพบกันใหม่พฤษภาคม
หน้าครับ...กระพุ่ม...**

ประเสริฐ ตระสาน
Prasert_tarasan@yahoo.com